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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 9/2564 

วันพุธที ่1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.   
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
        ------------------------------------- 

ผู้มาประชุม (Onsite) 
1. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
2. ดร.ชุมพล                       พรประภา ประธานกรรมการ 
3. พล.อ.อ.ภคชาติ กฤษณะพันธุ์ กรรมการ 
4. ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด กรรมการ 
5. รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กรรมการ 
6.  นายวิรัช  โหตระไวศยะ กรรมการ 
7. นายสาโรจน์ อนันตอวยพร กรรมการ 
8. ผศ.ณัฐ  แก้วสกุล กรรมการและเลขานุการ 
9. นางดวงใจ เนตระคเวสนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุม (Online) 
1.   ดร.พยุง  ศักดาสาวิตร รองประธานกรรมการ 
2.   นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการ  
3. ดร.วิชา  จุ้ยชุม กรรมการ                       
4. ดร.จีรศักดิ์ หมุนข า กรรมการ 
5. รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ กรรมการ 
6. ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง กรรมการ  
8.  ศ.ดร.สมพร ธุรี กรรมการ    
9. ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช กรรมการ    
10.  ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ กรรมการ 
2. นายเรืองศักดิ์ ภูธรธราช กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (Onsite) 
1. นายนิติ    วิทยาวิโรจน ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.  นางขัตติยาพร ลพสุนทร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      3.  นางสาวจันทิมา เจริญผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายเทียมเมฆ ไชยคง กองพัฒนานักศึกษา 
5. นางสาวเบญจวรรณ   พลอุทัย กองพัฒนานักศึกษา 
6. นางสาวศศิชา เครือกนก กองพัฒนานักศึกษา 
7. นายชาญณรงค์ ตราเต็ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
8. Mr.Mengleang Ven นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (Online) 
1. ผศ.สมคิด สวนศรี รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะศิลปศาสตร์ 
2. ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จ าเริญกุล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. รศ.วสันต์ กันอ่ า รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจ 
5. รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล รองคณบดีฝุายวิชาการ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 
6.  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

                                                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.ศรินญา สังขสัญญา รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

                                                                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
8. นายณัฐชัฐ แพกุล รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9. นายกนก จินดา แทนรองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
10. นางสาวชมนาด ม่วงแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
11. นางสาวธนพร พจน์กิ่ง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
12. นางสาวปณิตา จ้อยทองมูล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
13. นางธิดารัตน์ โสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กองพัฒนานักศึกษา 
14. นางกรุณา จุฑาพันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝุายสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา 
15. นางประจวบ ถวายทาน หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 

  กองพัฒนานักศึกษา 
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16. นางสาวอรษา คชสีห์ หัวหน้าฝายกีฬา กองพัฒนานักศึกษา 
17. นางสาววารุณี มีมุ่งบุญ ฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

  กองพัฒนานักศึกษา 

18. นางสาวฐิติรัตน์ เริ่มสอน หัวหน้าฝุายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  กองพัฒนานักศึกษา 

19. นางน้ าอิง มาลัย  หัวหน้าฝุายสุขภาพและอนามัย 
  กองพัฒนานักศึกษา 

20. นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช หัวหน้าฝุายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   กองพัฒนานักศึกษา 
21. นายสุพจน์ ลานนท์ หัวหน้าฝุายศิษย์เก่าสัมพันธ ์กองพัฒนานักศึกษา 
22. นายเมษา คงเจริญ กองพัฒนานักศึกษา 
23.  นายเจริญวัศ หมู่เจริญ ประธานสภานักศึกษา 
24. นายจิรภัทร โตอยู่ สภานักศึกษา 
25. คุณสุภา ยวงเทียน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ  
26. นายปรินทร สุขกาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

เริ่มประชุมเวลา  13.40 น 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
กล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                              - ไม่มี -  

 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ                                        
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกลุ (เลขานุการคณะกรรมการฯ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1) จ านวนการตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 9/2564   
 - คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบลฯ จ านวน 9 ราย และ
ทางออนไลน์ จ านวน 12 ราย และลาประชุม จ านวน 1 ราย 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทางออนไลน์ จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย รองคณบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา/หัวหน้าฝุายกองพัฒนานักศึกษา/ผู้แทนผู้น านักศึกษา 
 - ผู้น าเสนอข้อมูลฯ ทางออนไลน์ จ านวน 4 ราย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน  
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         2) ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันเชื้อไวรัส Covid-19  
และการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)   
                        จากการส ารวจข้อมูลที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ จ านวน 23,029 ราย พบว่า
นักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม มีเป็นจ านวนประมาณ 79% ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และมีนักศึกษา 
ทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม จ านวน 1,077 ราย และฉีดครบ 4 เข็ม อีกจ านวน 315 ราย 
 จ านวนที่ขอรับการฉีดวัคซีนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน แบ่งเป็นนักศึกษา
รอวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จ านวน 4,932 ราย และรอวัคซีนซิโนแวค อีกจ านวน 331 ราย 
  ในส่วนของการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพ่ือเป็นการคัดกรองเบื้องต้น
และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อฯ ก่อนที่นักศึกษาจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ได้ด าเนินการจัดตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาไปแล้วประมาณ 7,000 กว่าราย และพบนักศึกษาติดเชื้อไวรัสฯ 
จ านวน 3 ราย จึงได้ด าเนินการส่งต่อเพ่ือเข้ารับการตรวจซ้ าที่โรงพยาบาลธัญบุรี หากพบว่ามีเชื้อก็จะเข้าสู่
กระบวนการรักษาต่อไป และกรณีเพ่ือน Roommate ก็ให้ปฏิบัติตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยคือให้กักตัว
เพ่ือรอดูอาการท่ีหอพักรวมต่อไป 

 ประธานฯ (ดร.ชุมพล พรประภา)  ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรตั้งเปูาหมายให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ได้ 100% ส่วนนักศึกษาให้ได้ 90% และขอให้
รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนและการจัดตรวจ ATK ให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย 

 กรรมการฯ (รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยเปิดภาค
การศึกษาที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยจะเน้นการเรียนการสอนภาคทฤษฏีในรูปแบบ Online ส่วนการเรียนแบบ Onsite
จะอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ได้เข้ามาท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 25% และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
หากสถานการณ์ดีขึ้นและมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ นักศึกษาอาจสามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 50% 
และหากว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามล าดับอีก ก็อาจสามารถให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้  100% 
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จาก สปสช. 
ว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูหนาว โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล(รพ.สต.) 
ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเดือนนี้ ฟรี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบด้วย 
 กรรมการฯ (นายแพทย์ธงชัย  ทวิชาชาติ) ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าขณะนี้เริ่มมีการแพร่ 
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งจะต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด หากได้รับทราบ
ข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่ชัดเจนเพ่ิมเติมว่ามีความเสี่ยงหรือมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด  
จะน ามาเสนอให้ที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป และในส่วนของการฉีดวัคซีนปูองกันเชื้อไวรัส Covid-19 ขอให้
มหาวิทยาลัยได้เร่งด าเนินการให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนโดยเร็ว  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2564  
                         เม่ือวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564  
 จากการประชุมคณะกรรมการ นโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที ่
2 พฤศจิกายน 2564 นั้น ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งให้คณะกรรมการพิจารณา และได้
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการประชุม ดังนี้ 
  1. รับทราบการรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  
และศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ “Step up TOEIC พลิกสู่ 
World Class  ส าหรับ RMUTT Premium Students” 

       - ศิษย์เก่า นายเอกชัย สุขชัย  ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ (เดิม) ปัจจุบัน คือ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์งานปูาย รวมถึงงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม ฯลฯ   
ในนามบริษัท วีไซนแลบ จ ากัด คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได ้
 

        - ศิษย์ปัจจุบัน นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้รายงานให้ทราบถึงแรงบันดาลใจและการเข้าร่วมโครงการ “Step up TOEIC พลิกสู่ World Class ส าหรับ 
RMUTT Premium Students” ผลรวมคะแนน คือ 930 คะแนน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัย
ควรท าสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบ และควรมีการเพ่ิมโควตา
ให้กับสถานศึกษาเดิมที่นักศึกษาเคยเรียนมา 

 2. รับทราบการรายงานผลการด าเนินรายการชวนกันมานั่งคุย EP.3 “แรงบันดาลใจ...
จุดเริ่มต้นสู่ความส าเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายนิรุตติ นิลแก้ว) และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (นายนรากานต์ จีนศรี) ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์และแรงบันดาลใจ
ในการเป็นผู้ประกอบการ การหารายได้พิเศษต่างๆ ที่น ามาต่อยอดเป็นอาชีพได้ คณะกรรมการฯ  ให้ข้อเสนอแนะว่า
ควรพิจารณาปรับชื่อรายการของกิจกรรมดังกล่าว ให้มีความน่าสนใจและสามารถสื่อให้เห็นถึงภาพการด าเนิน
กิจกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 3. รับทราบการรายงานผลการด าเนินงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถานศึกษา ซึ่งเดิมมีสถานศึกษาที่ร่วมลงนามฯ จ านวน 433 แห่ง ทั้งนี้ ได้จัดพิธีลงนามแบบออนไลน์ผ่าน  
Zoom Meeting  ส าหรับสถานศึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยลงนามฯ กับ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564  
โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามฯ จ านวน 12 แห่ง และแจ้งความประสงค์ขอลงนามฯ ทางไปรษณีย์อีก จ านวน 16 แห่ง 
และจะได้ด าเนินการต่ออายุในการลงนามความร่วมมือให้กับสถานศึกษาเก่าที่เคยลงนามกับ มทร.ธัญบุรี แล้ว  
ซ่ึงจะครบอายุสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 123 แห่ง ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564  
   4. รับทราบการรายงานการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2565 รอบโควตา ปวช./ปวส. โดยก าหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มีจ านวนผู้สมัคร 342 คน จากแผนรับ 1,147 คน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาฯ ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจนและง่ายต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
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 5. รับทราบการรายงานความคืบหน้าการให้บริการจัดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่นักศึกษา ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีนักศึกษาลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีน จ านวน 9,524 คน ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 แล้ว
จ านวน 3,113 คน ฉีดเข็มที่ 2 แล้วจ านวน 4,081 คน ไม่ประสงค์ฉีด จ านวน 1,701 คน และยังไม่ได้รับการฉีด 
จ านวน 629 คน คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรสรุปถึงสาเหตุของนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน และ
ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนว่ามีเหตุผลประการใด 
 6. กรรมการฯ (นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ) เสนอขอให้ฝุายเลขานุการฯ ได้น าเสนอแผน
นโยบายในการพัฒนากิจการนักศึกษา โดยสรุปมาเป็นประเด็นว่าจะมีการพัฒนานักศึกษาอย่างไร  เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและหาแนวทางวางกรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามชื่อของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ต่อไป 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  การรายงานการด าเนินกิจการ/ประกอบอาชีพของศิษย์ เก่าที่ประสบผลส าเร็จ  

และศิษย์ปัจจุบันที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เป็นเลิศ จากการเข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการสอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC” โดยอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งจัดโดย 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

       -  ศิษย์เก่า  
        คุณสุดสุภา ยวงเทียน ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด ส าเร็จการศึกษา

เมื่อปี 2551 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากส าเร็จการศึกษา ได้ท างานที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
และบริษัทประกัน  และในปัจจุบันประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

1) กรรมการผู้จัดการ บริษัทสแมชชิ่ง พร็อพ เพอร์ตี้ จ ากัด รับสร้างอาคาร โรงแรม 
อพาร์ทเมนท์  โกดัง 

2) กรรมการผู้จัดการ บริษัทครีเอทีฟเวลท์กรุ๊ป จ ากัด บริการที่ปรึกษาการเงิน สินเชื่อ 
การลงทุน กองทุน หุ้น ประกัน ภาษีบุคคล ภาษีนิติบุคคล ให้ค าปรึกษาทางการตลาด บริการถ่ายภาพวิดีโอ  
ผลิตสื่อ Content  

3) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะสกาย ลอฟท์ โฮเทล จ ากัด บริการทีพั่กรายวัน
ราคาประหยัด 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เกิดปัญหาและอุปสรรค
ในหลายๆ ด้าน แต่สามารถผ่านมาได้ด้วยดีและไม่ส่งผลกระทบมากนักกับธุรกิจ ทั้งนี้ ได้มีการวางแผน การปรับตัว 
รับกับสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว และการปรับกลยุทธ์ในการให้บริการให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ  
สร้างความแตกต่าง การสร้างพันธมิตรในการให้บริการ การจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจในทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Google, Fackbook 
agoda , Trip.com เป็นต้น ซึ่งท าให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้มากขึ้น รวมถึงการปรับธุรกิจให้สอดคล้อง สนับสนุน 
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และเอ้ือประโยชน์ให้แก่สังคมรอบข้างด้วย นอกจากความรู้ทีไ่ดจ้ากการศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว ยังใช้ประสบการณ์
และทักษะจากการท างาน อีกทั้งการเพ่ิมพูนความรู้ต่างๆ ให้กับตัวเองและสามารถน ามาพัฒนาธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงอยากให้นักศึกษารุ่นน้องได้มโีอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น คอร์สเฉพาะทาง 
ได้แก ่การออกแบบ การถ่ายภาพ กราฟิก การตลาด ออนไลน์ การเงิน การลงทุน การวางแผนเกษียณ การพัฒนา
เรื่องภาวะผู้น า เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรมีห้องแสดงผลงานของศิษย์เก่า เพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 - มหาวิทยาลัยฯ ควรเชิญศิษย์เก่ามาเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าการบริหารจัดการการบริการ

ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
 - ข้อมูลของศิษย์เก่าที่ได้มารายงาน มหาวิทยาลัยฯ ควรน าไปพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนและขยายผลความส าเร็จต่อไป 
 - ควรคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในการประกอบธุรกิจที่ประสบ

ความส าเร็จ จากคณะ/สาขาต่างๆ และจัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างแพร่หลาย เพ่ือเป็นต้นแบบที่ดี
แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 - ควรจัดท าคลิปวิดีโอสั้นๆ ความยาว 5-7 นาที โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Youtube , 
Tiktok ซึ่งสื่อดังกล่าวสามารถน าไปขยายผลและน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อีก เช่น เป็นข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์ในการแนะแนวการศึกษาต่อ ทั้งนี้ เนื้อหาในสื่อประสัมพันธ์ควรมีการถ่ายทอดประสบการณ์ 
ในช่วงเวลาที่มีการบริหารงานผิดพลาดหรือล้มเหลว และมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้ธุรกิจสามารถด า เนินต่อไปได้ 
จนประสบความส าเร็จ โดยแบ่งเป็นตอนๆ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการประสานศิษย์เก่า (คุณสุดสุภา 
ยวงเทียน) เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และให้น ามาเสนอคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไป จ านวน 1 ตอนก่อน 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบรองอธิการบดี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) และผู้อ านวยการ
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

        - ศิษย์ปัจจุบัน 
          นายปรินทร  สุขกาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.35 เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการสอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC” โดยอบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams จัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  
ซึ่งในโครงการจะมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวข้อสอบ เคล็ดลับในการท าข้อสอบ 
ให้ทันกับเวลา ฯลฯ  จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมถึงการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวสอบ เช่น 
การตั้งใจเรียนตามหลักสูตรพ้ืนฐาน การเรียนเสริมที่สถาบันกวดวิชา หมั่นท่องศัพท์ ทบทวนเนื้อหา หาสื่อเรียนรู้
จากแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่ ดูภาพยนตร์ Sound track หรือการเล่นเกมส์ที่มีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  จึงท าให้ 
ผลคะแนนการสอบ TOEIC อยู่ในระดับคะแนนที่ดี (คะแนน LISTENING ได้คะแนน 445 คะแนน และคะแนน 
READING ได้คะแนน 365 คะแนน) ผลรวมคะแนน คือ 810 คะแนน 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรจัดให้มีเวทีการแสดงความยินดีให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษดี 

เพ่ือเป็นต้นแบบสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับ
กลุ่มนักศึกษาดังกล่าว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 - ควรมีการถ่ายทอดประสบการณ์ในการสอบ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการเตรียมตัวในการ
สอบว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง น าเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง  

 - มหาวิทยาลัยควรท าหนังสือชมเชยและแสดงความยินดี ส่งไปยังสถานศึกษาเดิมของ
นักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ คะแนนรวมตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป นอกจากนี้ควรจัดท าหนังสือ
แสดงความยินดีนี้ส่งไปยังสถานศึกษาที่ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูล เพ่ือเป็นการขยายผลไปยัง
กลุ่มเปูาหมายและเป็นช่องทางไปสู่การเลือกเข้าศึกษาต่อที่ มทร.ธัญบุรี 

 มติที่ประชุม     รับทราบ  และมอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1  การรายงานผลการรับรางวัล “Outstanding Institute for Young Entrepreneur 
Promotion Awards” รางวัลส าหรับสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่นของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.กระทรวงพาณิชย์ 

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานให้ทราบว่า 
ในงานพิธีปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจ าปี 2564  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท101 กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เข้ารับรางวัล “Outstanding Institute for Young Entrepreneur Promotion 
Awards” จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมต.กระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นรางวัลส าหรับ
สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น และนักศึกษาที่ได้รับ“รางวัล TOP 100 Students” 
ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับผู้ที่ท าแบบทดสอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ใน 100 อันดับแรกของผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
กว่า 20,000 คน คือ Mr.Mengleang Ven และ นายชาญณรงค์ ตราเต็ง โดยนักศึกษาทั้ง 2 คน ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรและบริษัทชั้นน าระดับโลก ดังนี้ 

        1. Mr.Mengleang Ven นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบภายใน
ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกงานกับ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย   
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2565 

        2. นายชาญณรงค์ ตราเต็ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้รับคัดเลือก
ให้เข้าฝึกงานกับ Bitkub ต าแหน่ง Marketing Intern ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2565 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรมีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาด้วยว่าหลังจากได้รับรางวัลต่างๆ แล้ว  

มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง เช่น ส าเร็จการศึกษาแล้วประกอบอาชีพอะไร ได้รับเงินเดือนเท่าไร เป็นต้น  
และรายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
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  4.2 การรายงานการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากโครงการ From Gen Z to be CEO 
เข้าร่วมโครงการ “Young Start up Grooming Program “ซึ่งจัดโดย TRUE Digital Academy 
     ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานให้ทราบว่า  
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy หรือสถาบัน NEA) กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ได้ด าเนินโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) 
ประจ าปี 2564 ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการกว่า 20,000 ราย  ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้โครงการดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลมาจากความ
ร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน
อย่างดีจากองค์กรพันธมิตร คือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการด าเนินการอบรมในหลักสูตร 
“Young Startup Grooming Program” โดย TRUE Digital Academy เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้
และแนวทางด้านการท าธุรกิจ Startup ซึ่งสถาบัน NEA เล็งเห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ จึงได้มอบสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษา ที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 474 ราย 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Bitkub Academy จัดอบรม
โครงการเสริมสร้างความรู้ Bitkub Cryptonity  
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ Bitkub Academy จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Cryptocurrency 
โครงการเสริมสร้างความรู้ Bitkub Cryptonity ในเรื่องเทคโนโลยี Blockchain และ Cryptocurrency ให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 1, 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00-18.45 น.  
รายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้ 
  1) Let’s Play with Crypto: เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์โลกการเงินตั้งแต่อดีตถึง Cryptocurrency 
และเรียนรู้เรื่องราวโลก Cryptocurrency (วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.) 
  2) What is Blockchain? How Does it Work? : เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ต้ังแต่อดีตถึงเทคโนโลยี Blockchain และเรียนรู้เรื่องราวการท างานของเทคโนโลยี Blockchain (concept)  
(วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น. ) 
  3) Blockchain & Business Use Cases: เรียนรู้เรื่องราวโลกเทคโนโลยี Blockchain (มีกี่ประเภท  
การใช้งานแตกต่างกันอย่างไร) และเรียนรู้เรื่องราวการใช้งานจริงของเทคโนโลยี Blockchain กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 
(วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.) 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
          - ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่ MOU กับ มทร.ธัญบุรี ว่าเมื่อเข้ามา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะได้เข้ารับการอบรมในโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        5.1 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย 
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย 

             ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา รายงานให้ทราบว่าจากการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ต่างๆ นั้น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีแนวทางและนโยบายด้านสวัสดิการนักศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู
เยียวยา นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ขอความร่วมมือจากคณะทั้ง 12 คณะท าการส ารวจข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว และได้น าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2564  
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะที่มีนักศึกษาประสบอุทกภัย 
จัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษา พร้อมรายชื่อและจ านวนเงินที่ต้องการมอบให้นักศึกษา รายละ 3,000-10,000 บาท 
โดยพิจารณาตามความเดือดร้อนและหลักฐานที่ชัดเจน จัดส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา และขออนุมัติเงินกิจกรรมนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาต่อไป  

               ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา ได้รวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว  
มีนักศึกษายื่นขอรับความช่วยเหลือ จ านวน 211 คน รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,329,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสน-
สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
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 จึงเสนอคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณาการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
และได้รับความเสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรมนักศึกษา จ านวนเงิน 1,329,000 บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและได้รับความ
เสียหายในพ้ืนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว และมอบกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ โดยเบิกจ่ายจากเงินกิจกรรม
นักศึกษา 
 5.2  การพิจารณากรอบนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา 
                           ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ได้ก าหนดประเด็นในการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนานักศึกษา โดยมีกรอบแนวทางเพ่ือการ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย บูรณาการวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต เพ่ือส่งเสริมทักษะ
ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย 

          เป้าประสงค์การด าเนินกิจกรรม               กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1. การจัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือการพัฒนา  
Soft Skill Up skill Re skill นักศึกษาสู่การเป็น
บัณฑิตนวัตกร 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย (5 H) 
Head   การสร้างแรงบันดาลใจ    (ชั้นปีที่ 1) 
           กิจกรรมชมรม/กิจกรรมตามความต้องการ 
Heart   สร้างเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
           กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
Hand    ส่งเสริมทักษะ ICT และภาษา 
Hip      ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย กีฬา 
           พัฒนาด้านจิตสาธารณะ 
Heel     ส่งเสริมทักษะกระบวนการเป็น 

ผู้ประกอบการ 
2. สนับสนุนระบบนิเวศน์เพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษา (Campus Life) ที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมบนแนวคิดพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สนับสนุนงานด้านการบริการและสวัสดิการ 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาด้านหลักการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- การบูรณาวิชาการกับกิจกรรมนักศึกษา 
- การพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมการหารายได้พิเศษ ระหว่างเรียน 

3.การน านวัตกรรมสู่การบริหารและการจัดการ 
องค์กรที่ดี 

- ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ด้วยหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์งาน 
และมีจิตอาสา 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินกิจกรรม 
  นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5H) และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้คู่คุณธรรม 
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 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 - ควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษา ในเรื่องต่างๆ ที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและ

ส่งเสริมวิธีคิด (Campus Life/Quality of life) อาทิ เช่น การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย/คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย 
และควรเป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย 

 - ควรจัด workshop เพ่ือให้คณะกรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (รองอธิการบดี/คณบดี 
และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) จ านวนประมาณ 30 คน ได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นก าหนดกรอบนโยบาย
พัฒนานักศึกษาและการดูแลนักศึกษา โดยอาจจัดท าเป็นรูปแบบการประชุมสัมมนา (Retreat) ในช่วงเวลาไตรมาสแรก
ของปี 2565 หรือถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังมีอยู่ ก็อาจเลื่อนเป็นไตรมาสที่สองกไ็ด ้

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 แจ้งก าหนดการจดัประชมุคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ประจ าปี 2565  
    ฝุายเลขานุการฯ ได้แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 13.30 น. 
ก าหนดการดังนี ้

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 
2 วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่และวันรับจริง)  
2 ช่วงเวลา คือ 

ช่วงระหว่างวันที่  2-11 มี.ค. 2565  และ ช่วงระหว่างวันที่ 17-24 มี.ค. 2565 
3 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
4 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 
5 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 
6 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 
7 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 
8 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 
9 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 
10 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
11 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ของการประชุมในครั้งใด  
               ฝุายเลขานุการฯ  จะแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.2  แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565   
   ฝุายเลขานุการฯ แจ้งก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิม
พระเกียรต ิ48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   16.40 น. 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

     นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


